



دفتر مقام معظم رهبری

www.ica.ir

## ความก้าวหน้าในช่วงปีที่ผ่านมาของกองทัพเรือ - 1 /Dec/ 2015

เมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (29 พ.ย.) ผู้บัญชาการกองทัพเรือเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำสูงสุดชี้ถึง ความสำคัญของทะเลและความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางทะเล และย้ำถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความลุ่มลึกให้กับกองทัพเรือว่า ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณธรรม คล่องแคล่วว่องไว มีความคิดและการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ควบคู่กับการยับยั้ง การมุงมั่นอย่างแท้จริง การมอบหมายตนยังพระองค์ และหวังสำหรับอนาคตอันสดใส คือแนวทางจากองค์ประกอบในการนำอิหร่านอิสลาม สู่อสถานะภาพอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสถานะภาพอันนั้น

การพบปะครั้งนี้ มีขึ้นในวาระครบรอบวันกองทัพเรือ ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดของสามเหล่าทัพ ถือว่า ความก้าวหน้าในช่วงปีที่ผ่านมาของกองทัพเรือ เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสเห็นได้ และกล่าวเสริมว่า ก่อนการปฏิวัติอิสลาม " ความสำคัญ ความยิ่งใหญ่และความรอบคอบทางทะเล 'ถูกเพิกเฉย แต่ทว่าในวันนี้ กองทัพเรือมีความก้าวหน้า และมีการพัฒนาอย่างมาก แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้ก้าวไปถึงยังจุดสมบูรณ์ตามความต้องการ

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า พื้นที่ทางทะเล คือ สนามแห่ง "การเผชิญหน้าที่แข็งแกร่งต่อศัตรู" ขณะเดียวกันต้อง "มีการดำเนินการที่ทรงประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันกับพันธมิตร พร้อมกับกล่าวเสริม ว่า การไปถึงน่านน้ำสากล การเชื่อมต่อกับสี่ทิศของโลกผ่านทางทะเล และการปกป้องประเทศชาติ ตามเขตน่านน้ำทะเล เป็นหนึ่งในคุณประโยชน์(บารอ กัต)ของทะเล ซึ่งประชาชนและเจ้าหน้าที่จะต้องตระหนักถึงสิ่งนี้

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า การไปถึงยังตำแหน่งที่เหมาะสม และสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของอิหร่านทางทะเลนั้น เป็นความรับผิดชอบ และภารกิจอันยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือ และกล่าวเสริมว่า เรายังคงอยู่ที่จุดเริ่มต้นของแนวนี้ และพวกท่านคือวีรบุรุษแห่งแนวทางนี้ ซึ่งสิ่งจะต้องเปิดเส้นทางทางทะเล และนี่คือความหวังและทิศทางในอนาคตอันสดใส พร้อมความก้าวหน้าสมบูรณ์ดังปรารถนาอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึง ความสำคัญของอ่าวโอมาน และชายฝั่งมกัรอน ว่า บริเวณนี้เป็นจุดพื้นที่หลักที่สำคัญในการดำเนินการกิจของกองทัพเรือ โดยเฉพาะการฟื้นฟูในเขตภูมิภาคนี้ ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้กำชับยังรัฐบาลไปแล้วและก็จะยังคงกำชับอีกต่อไป



ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า สิ่งจำเป็นที่จะสามารถบรรลุถึงภารกิจรับผิดชอบของกองทัพเรือ คือ การสร้างกองกำลังที่ลุ่มลึก โดยเฉพาะการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม มีคุณธรรม มีความสามารถในการบริหารจัดการและคล่องแคล่วว่องไว และกล่าวเสริมว่า การบริหารจัดการจากทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนั้น ถือเป็นสิ่งปาฏิหาริย์ เหมือนดังหลายปีที่ผ่านมาที่ ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินและงบประมาณ และวันนี้ก็ยังคงมีปัญหาลูกอยู่ ซึ่งจากประสบการณ์ แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจะมีข้อบกพร่อง อุปสรรคและมือเปล่า แต่เมื่อมีการบริหารจัดการที่ดี ก็สามารถข้ามพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า

ชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามภายใต้การนำของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)ผู้เป็นสุดที่รักยิ่งของเรา ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของสิ่งปาฏิหาริย์ด้านทรัพยากรมนุษย์ และกล่าวย้ำว่า ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)ได้พึ่งพิงอำนาจจากพระผู้อภิบาล และอาศัยความสามารถ ในการปรากฏตัว จนสามารถดึงดูดคลื่นมหาสมุทรแห่งการตื่นตัวจากประชาชาติ และสามารถโค่นล้มระบอบการเมืองที่ผูกขาด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างมากมายได้อย่างราบคาบ

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า

ชัยชนะอันนำอัศจรรย์ของประชาชาติอิหร่านในสมัยสงครามการปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์ และความล้มเหลว ความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของศัตรู ทั้งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน และการได้รับการสนับสนุนทั้งทางการเมืองและทางทหาร เป็นอีกกรณีตัวอย่างแห่งความมหัศจรรย์ของทรัพยากรมนุษย์ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า วันนี้ ความสามารถ ความก้าวหน้าของประชาชาติอิหร่าน และกองกำลังติดอาวุธได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และด้วยการยืนหยัด แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นอันแรงกล้า ตลอดจนทัศนคติเชิงบวกที่ดีต่ออนาคต และการมอบหมายตนยังพระองค์ จะสามารถก้าวไปสู่อนาคตของอิหร่านที่สดใสเจิดจรัส และบรรลุซึ่งสถานะภาพและศักดิ์ศรีของอิหร่านอย่างแท้จริง